

ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง

1 คำนิยาม

1.1 คำต่อไปนี้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

“**หนี้**” หมายถึง จำนวนเงินค่าสินค้าและบริการที่ผู้โอนมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนชำระภายใต้ใบสั่งซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อสินค้าผู้โอนมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้หรือเอกสารทางการค้าต่าง ๆ ที่ผู้โอนได้นำมาโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษัทฯ

“**วันนำเข้าข้อมูล**” หมายถึง วันที่ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนได้ยืนยันใบแจ้งหนี้มายังระบบสยามเซย์ซอนและให้เป็นวันเริ่มต้นคิดดอกเบี้ยตามข้อ 3.1

“**แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่**” หมายถึง ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ระบบสยามเซย์ซอนใช้ปฏิบัติการ

“**ระบบสยามเซย์ซอน**” หมายถึง แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับชำระเงินของผู้ซื้อสินค้าผู้โอน

1.2 เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

(ก) คำที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 อาจมีความหมายเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ตามแต่บริบทนั้น ๆ

(ข) “บุคคล” ให้หมายความรวมถึง บุคคลธรรมดา องค์กรธุรกิจ บริษัท บรรษัท รัฐบาล รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ และ

(ค) “คู่สัญญา” ให้หมายความรวมถึง ผู้สืบทิติ หรือผู้รับโอนสิทธิจากคู่สัญญานั้น ๆ ด้วย

1.3 ชื่อหรือหัวข้อมิได้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น

2 ใบแจ้งหนี้และการชำระหนี้

2.1 เมื่อผู้ซื้อสินค้าผู้โอนได้รับใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อสินค้าจากผู้โอน ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนมีหน้าที่ยืนยันรายละเอียดของหนี้ตามใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนหนี้สุทธิตามที่ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนและผู้โอนได้ยืนยันและตกลงร่วมกันว่าถูกต้อง ข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ดังกล่าว รายละเอียดจำนวนสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงการนำส่งสินค้าและ/บริการดังกล่าว เข้าสู่ระบบสยามเซย์ซอนภายในระยะเวลาอันสมควร โดยทั้งสามฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าหากใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าสู่ระบบสยามเซย์ซอนดังกล่าวมีความไม่ถูกต้องอย่างไร ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนมีสิทธิแจ้งบริษัทฯ เพื่อทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ดังกล่าวก่อนที่จะมีการชำระเงินโดยบริษัทฯ ทั้งนี้กรณีที่มีข้อขัดข้องหรือผิดทางเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่มีการนำเข้าสู่ระบบของสยามเซย์ซอน ทั้งสามฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างสุจริตเพื่อ

แก้ไขปัญหานั้นแต่จะต้องไม่เข้าไปกว่าที่จะมีการชำระเงินโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนต่อไปเมื่อผู้ซื้อสินค้าผู้โอนได้ทำการยืนยันรายละเอียดของหนี้ตามใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบสยามเซย์ซอนแล้ว ให้ถือว่าผู้ซื้อสินค้าผู้โอนได้ยืนยันความถูกต้องรายละเอียดของหนี้และได้รับสินค้าและ/หรือบริการจากผู้โอนแล้ว ทั้งนี้ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนมีหน้าที่ชำระหนี้ทั้งหมดตามจำนวนหนี้ที่ได้นำเข้าสู่ระบบสยามเซย์ซอนให้แก่บริษัทฯ ตามวันถึงกำหนดชำระหนี้ของหนี้คราวนั้น ๆ ภายในกำหนดระยะเวลา () วัน นับจากวันนำเข้าสู่ข้อมูล โดยที่บริษัทฯ มีสิทธิคำนวณและเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้โอนตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง หากบริษัทฯ ไม่ได้รับชำระหนี้ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิคิดค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องอันรวมไปถึงค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้โอน

2.2 ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนตกลงว่าหน้าที่ในการชำระหนี้ตามข้อตกลงนี้ของผู้ซื้อสินค้าผู้โอน มีผลเหนือกว่าหน้าที่ในการชำระหนี้ของผู้ซื้อสินค้าผู้โอนตามสัญญาอื่นใดทั้งหมดที่ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนได้เข้าทำ หรือหน้าที่อื่นใดที่ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนมีกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้นำหน้าที่การชำระหนี้ตามข้อตกลงนี้ของผู้ซื้อสินค้าผู้โอนเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเงื่อนไข เหตุการณ์ใด ๆ หรือการได้รับชำระหนี้อื่นใดของผู้ซื้อสินค้าผู้โอนที่มีกับบุคคลภายนอก

3 การชำระหนี้ล่าช้าและการไม่ชำระหนี้

เพื่อประโยชน์แห่งการชำระหนี้ ผู้โอนอาจชำระหนี้ที่ผู้ซื้อสินค้าผู้โอนได้นำเข้าสู่ระบบสยามเซย์ซอนให้แก่บริษัทฯ แทนผู้ซื้อสินค้าผู้โอน เมื่อผู้โอนเห็นสมควร

4 เบ็ดเตล็ด

4.1 ข้อตกลงฉบับนี้ให้แทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจที่มีมาก่อนทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรซึ่งขัดกับข้อตกลงนี้และข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างคู่สัญญาทั้งหลายเท่านั้น และคู่สัญญาทั้งหลายได้ทำ ความตกลงในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

4.2 หนังสือบอกกล่าวทั้งหมด ยกเว้นตามที่กำหนดโดยชัดแจ้งให้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือว่าได้รับ ในกรณีที่จัดส่งทางอีเมลหรือโทรสาร ณ เวลาส่ง ในกรณีของจดหมาย เมื่อพ้นระยะเวลา เจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมง จากเวลาที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า การส่งหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายตามข้อตกลงนี้ให้ถือว่าได้ส่งเป็นที่เรียบร้อยต่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ณ ที่อยู่ตามที่ระบุข้างต้นของแต่ละฝ่ายหรือ ณ ที่อยู่อื่นใดตามที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะ ๆ ไป

4.3 หากข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าเพราะประการใด ความเป็นโมฆะหรือความไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อข้อตกลงข้ออื่นของข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ให้ถือว่าได้ส่งเป็นที่เรียบร้อยต่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ณ ที่อยู่ตามที่ระบุข้างต้นของแต่ละฝ่ายหรือ ณ ที่อยู่อื่นใดตามที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะ ๆ ไป

4.4 การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดของข้อตกลงนี้ไม่มีผล เว้นแต่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งหลาย พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามีข้อกำหนดไว้)

4.5 ข้อตกลงนี้ให้ใช้และตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย กรณีที่เกิดข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้
ให้นำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย